
Reykjavík, 23. mars 2023 
MSS23030188 

ep 

FYRIRSPURN 

Mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð 23. mars 2023: Fyrirspurn fulltrúa Flokks fólksins 

Flokkur fólksins hefur miklar áhyggjur af auknu aðgengi barna að klámi og þeim afleiðingum 
sem það áhorf hefur á líf þeirra. Flokkur fólksins vill því spyrja hvort mannréttindaráð hafi 
einhver áform um að beita einhverjum ráðum til að sporna við þessari þróun? Flokkur 
fólksins spyr jafnframt hvort ráðið gæti hugsað sér að vinna með stjórnvöldum að því að 
hefta aðgengi barna undir 18 ára aldri að klámi með rótækum lausnum? 
Menntamálaráðuneytið var með til skoðunar að nota rafræn skilríki til að loka alveg á klám 
fyrir ólögráða einstaklinga. Í nóvember 2021 talaði Lilja Dögg Alfreðsdóttir um að skipa 
starfshóp ýmissa ráðuneyta auk sambands íslenskra sveitarfélaga. Það væri fróðlegt að 
vita hvar málið er statt í kerfinu. MSS23030188 


